

Số: 41 /TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2018

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng
tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết
của Quốc hội về đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc
trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020**

Ngày 23 tháng 01 năm 2018, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội về đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (Dự án). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo cơ quan: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và đại diện các Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp về nội dung dự thảo Nghị quyết, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

Phó Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành liên quan có ý kiến trước ngày 20 tháng 01 năm 2018 về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội về đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, tuy nhiên đến nay các bộ, ngành chưa có văn bản trả lời. Do vẫn còn có ý kiến khác nhau tại cuộc họp, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải làm việc trực tiếp với các bộ, ngành liên quan (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) để giải trình, tiếp thu các nội dung của dự thảo Nghị quyết để bảo đảm thống nhất trước khi trình Chính phủ.

Để bảo đảm tiến độ trình Chính phủ thông qua tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018 vào ngày 02 tháng 02 năm 2018, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương triển khai thực hiện, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 27 tháng 01 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, Tài chính, TP, XD, TN&MT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Công TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (2) Ha. *HT*

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**

Nguyễn Cao Lục